

# ภาวะผู้นำ: การสร้างอนาคต

7 - 8 และ 10 - 11 มิถุนายน 2564



## ภาพรวม

**ภาวะผู้นำ: การสร้างอนาคต** เป็นกำหนดการสัปดาห์ออนไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับผู้นำขององค์กรที่มองหาการสร้างอนาคต ที่อยู่เหนือไปกว่าสถานการณ์ปัจจุบัน - อนาคตที่ได้วางแผนล่วงหน้าไว้เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ยกระดับการสร้างผลลัพธ์ขององค์กรและวางตำแหน่งเพื่อให้พวกเขาสำเร็จ

จากพื้นฐานของหนังสือที่ขายดีที่สุด *กฎสามประการแห่งการสร้างผลงาน: เขียนอนาคตขององค์กรคุณและชีวิตของคุณขึ้นมาใหม่* กำหนดการนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านนำวิธีการที่ทันสมัยเข้าไปสู่สภาพแวดล้อมปัจจุบันของธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์ในการเข้าถึง:

- ปัจจัยจำเป็นที่ขับเคลื่อนการสร้างผลงานของทีม
- สมมติฐานที่ซ่อนอยู่ซึ่งจำกัดความเร็วขององค์กร
- พลังของภาษาที่สร้างผลงานระดับสูง โดยเฉพาะในเวลาที่ต้องรับมือจัดการกับความไม่แน่นอนและความท้าทาย
- องค์กรที่เห็นพ้องต้องกันอย่างเป็นเนื้อแท้และลงมือทำที่สอดคล้องกัน
- วิถีทางใหม่ของการร่วมมือกับผู้อื่นที่จะขยายความสามารถในการสร้างผลลัพธ์
- เครื่องมือที่จะให้คุณมีวิสัยทัศน์ที่สนับสนุนคุณตลอดเวลา และคนทั้งองค์กรเป็นเจ้าของวิสัยทัศน์นั้น

กำหนดการนี้จะถูกนำเสนอในรูปแบบของบทสนทนาและรวมไปถึงการสืบค้นและการอภิปราย การฝึกฝนการทำแบบฝึกหัด การทำงานในกลุ่มเล็ก และมิงงานที่มอบหมายในระหว่างช่วงเวลา

บุคคลและทีมในทุกระดับสามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้ – จากผู้บริหารระดับสูงจนถึงผู้นำคนใหม่

**ภาวะผู้นำ: การสร้างอนาคต** จะดำเนินการออนไลน์ผ่านระบบซูม ในวันที่ 7 - 8 และ 10 - 11 มิถุนายน 2564 กำหนดการจะมีสามช่วงและจะมีการพักเบรกสองครั้งระหว่างช่วงเวลานั้น

วันที่ : 7 - 8 และ 10 - 11 มิถุนายน 2564  
เวลา : 9.00 – 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย  
สถานที่ : ออนไลน์ – การประชุมผ่านระบบซูม

ค่าลงทะเบียน : **48,000** บาท/ท่าน

ที่นั่งมีจำกัด แนะนำให้ลงทะเบียนล่วงหน้า  
ปิดรับลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564

## เกี่ยวกับแวนโต กรุ๊ป

แวนโต กรุ๊ปเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ทันสมัยระดับโลกที่เป็นผู้บุกเบิกในเรื่องของการทรานส์ฟอร์มเมชันขององค์กรมาเกือบ 30 ปี

เราได้ออกแบบและดำเนินการด้วยความคิดริเริ่มขนาดใหญ่กับลูกค้ามากกว่าห้าร้อยราย มากกว่าสี่สิบประเทศ จากบริษัทเหมืองแร่ในแอฟริกาไปจนถึงบริษัทที่มีรายได้สูงสุดต่อปี 500 บริษัทในสหรัฐอเมริกาที่จัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์จูน และจากหน่วยงานรัฐบาลในลาตินอเมริกาไปจนถึงครอบครัวที่มั่งคั่งที่สุดในญี่ปุ่น

ด้วยแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา - ตัวผลิตภัณฑ์ที่มีการค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการทำงานกับบางองค์กรที่ประสบความสำเร็จระดับโลก - อนุญาตให้เราเป็นหุ้นส่วนกับลูกค้าอย่างรวดเร็วและเป็นที่น่าเชื่อถือได้ในการสร้างผลลัพธ์ที่เบรคทรูอย่างยั่งยืนด้วยเบรคทรูในวัฒนธรรมใหม่

เรานำส่งความเชี่ยวชาญในเรื่องทรานส์ฟอร์มเมชัน

คุณนำส่งความเชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจของคุณ

ร่วมกันเราสามารถสร้างผลลัพธ์ที่พิเศษและไม่ธรรมดา

รายละเอียดเพิ่มเติม [www.vantogroup.com](http://www.vantogroup.com).



2ND CONSECUTIVE YEAR

## สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญและลูกค้าพูดถึงแวนโด้ กรุ๊ป

"ที่แม่โขง แคปปิตอล พันธสัญญาที่ชัดเจนที่มีให้กับบริษัทที่เราไปลงทุนว่าเราจะเป็นผู้ที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และไปไกลกว่าที่พวกเขาสามารถทำได้ด้วยตัวของเขาเอง

หุ้นส่วนที่อยู่มายาวนานของเรา แวนโด้ คือกุญแจหลักที่ทำให้พวกเราสามารถขับเคลื่อนบริษัทที่พวกเราไปลงทุนให้ไปในทิศทางที่ยกระดับเป็นอย่างมากหลังจากที่พวกเราเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้น

ด้วยรูปแบบการโค้ชที่แตกต่างของแวนโด้ บริษัทที่เราไปลงทุนกล้าที่จะประกาศและมีพันธสัญญาที่ทำหายอย่างออกอาจสำหรับเป้าหมายทางธุรกิจที่ทำหายของพวกเขา ที่สำคัญไปกว่านั้นคือบริษัทเหล่านั้นรับรูปแบบการโค้ชอย่างกระตือรือร้น และนำรูปแบบของแวนโด้ไปใช้จนบรรลุเป้าหมายที่ครั้งแรกปรากฏกับพวกเขาว่ามันเกินจริง - เป็นไปไม่ได้"

**แซด โอเวล, หุ้นส่วน  
แม่โขง แคปปิตอล, เวียดนาม**

"การดำเนินธุรกิจเป็นเรื่องซับซ้อน และหัวใจของทุกธุรกิจคือผู้คน ผมยังไม่เห็นอะไรอื่นเลยที่ส่งผลด้านบวกกับผู้คน ในเรื่องของความสามารถ การสื่อสาร การกระทำเทียบเท่าที่แวนโด้ กรุ๊ป ทำให้เกิดขึ้น"

**พอล ไฟร์แมน ผู้ก่อตั้งและอดีตประธาน  
กรรมการบริหาร รีบอค อินเทอร์เน็ตชั้นนำ**

"นี่คือการฝึกฝนขั้นพื้นฐานของความคิด จิตใจ และจิตวิญญาณ มันเป็นประสบการณ์การทรานส์ฟอร์มในเชิงบวกมากที่สุดที่ผมเคยมีส่วนร่วม ถ้าคุณต้องการปาฏิหาริย์ในชีวิต นี่คือนหนทางที่คุณจะได้มันไป"

**ประธานบริษัท มิกิโอะ อูเอกสะ  
อาเคโบโน คอร์เปอร์เรชั่น โตเกียว ญี่ปุ่น**

"จากการทำงานในบริษัทนี้มา 17 ปี นี่เป็นไตรมาสแรกที่ทีมสามารถทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้ได้ วัฒนธรรมที่เคยเป็นคือทีมตั้งเป้าหมายที่ซึ่งไม่มีใครเคยคิดว่าจะทำได้และไม่มีใครรับผิดชอบที่จะทำให้เกิดขึ้น

เป็นครั้งแรกที่ทีมสามารถมองเห็นถึงความเป็นไปได้และเส้นทางในการเป็นกลุ่มคนที่จะทำทุกอย่างที่จำเป็น ในการสร้างและทำให้อาณาเขตเกิดขึ้นได้อย่างกล้าหาญ"

**พนัส วัฒนชัย, ซีอีโอ  
บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด, ประเทศไทย**

"สิ่งที่ประทับใจผมมากที่สุดเกี่ยวกับกระบวนการและเทคโนโลยีของแวนโด้ กรุ๊ป คือหนทางในการที่ผู้คนมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องโดยตรงในการเข้าถึงการพลิกวัฒนธรรมขององค์กร "

**ไมเคิล ซี. เจนเซน  
ศาสตราจารย์กิตติคุณภาควิชาการบริหารธุรกิจ  
ฮาร์วาร์ด บิสิเนส สคูล**

## ลงทะเบียน

พร้อมที่จะสร้างผลงานที่ทะลุทะลวงอันใหม่หรือยัง?

ลงทะเบียน ภาวะผู้นำ:การสร้างอนาคต โปรดติดต่อ:

คุณนาฏอนงค์ ช่วยเพ็ญ (อ้อ)

โทรศัพท์: +666 1656 5958

อีเมล: [nartanong@vantogroup.com](mailto:nartanong@vantogroup.com)